

มาตรการ 14 ส.ค. ล้มเหลว แบงก์เมินโครงการ-MOU

ผู้จัดการรายวัน - 'แบงก์ชาติ-คลัง' ล้มเหลวในการตั้งธนาคารพาณิชย์เข้าเซ็นเอ็มโอยูและการเข้าโครงการเพิ่มทุนในกองทุนชั้นที่ 1 ตามมาตรการ 14 สิงหาคม มีแบงก์เพียง 2 แห่งเท่านั้นที่เข้าโครงการ 1 คือไทยพาณิชย์กับนครธน ในขณะที่กรุงไทย-ไทยธนาคารเซ็นตามขั้นตอนปกติ

ความตึงเครียดในการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) เพื่อสัญญาว่าจะต้องเพิ่มทุนให้ได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ 8.5 ของธนาคารพาณิชย์และเพียงพอต่อการกันสำรองตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) กับการสมัครเข้าโครงการเพิ่มทุนของรัฐบาล (โครงการกองทุนชั้นที่ 1)

นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล รองผู้ว่าการชปท. เปิดเผยมายกคลุมเครือว่าหลังจากที่ชปท. ได้เรียกผู้บริหารสถาบันการเงินทุกแห่งมาหารือถึงฐานะการเงินและแผนการดำเนินการในช่วงต่อไป

ตั้งแต่ปลายเดือนธ.ค. 2541 ที่ผ่านมา และการหารือได้เสร็จสิ้นไปตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนม.ค. 2542

"ตั้งแต่ต้นสัปดาห์หน้าชปท. จึงได้ทยอยส่งหนังสือสัญญาเอ็มโอยูที่ได้ร่างข้อตกลงร่วมกันระหว่างแต่ละสถาบันการเงินกับชปท. ไปยังสถาบันการเงินทั้งบริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่ตกลงกันแล้วว่า จะต้องเพิ่มทุน เพื่อให้พิจารณาข้อตกลงให้ชัดเจนอีกครั้งและลงนามกลับมายังชปท. โดยในหนังสือที่ส่งไปชปท. ขอให้สถาบันการเงินทั้งหมดส่งบันทึกความเข้าใจที่ลงนามแล้วมายังชปท. ในวันที่ 15 ม.ค. 2542"

เข้าร่วมมือเพียง 4 ราย

แหล่งข่าวชปท. ระบุว่าธนาคารพาณิชย์ที่ต้องเซ็นเอ็มโอยูกับชปท. มีทั้งสิ้น 4 ราย คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์



ต้องเพิ่มทุนภายในเดือนมิถุนายน โดยทั้งสองรายเป็นธนาคารรัฐที่ต้องดำเนินการตามแผนอยู่แล้ว ส่วนอีก 2 รายคือธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารนครธนก็ต้องเซ็นเอ็มโอยูเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการเข้าโครงการ 1

สำหรับธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยาไม่ต้องเพิ่มทุนในช่วงนี้ แต่จะมีการหารือถึงการเพิ่มทุนอีกครั้งหนึ่งหลังวันที่ 30 มิ.ย. 2542

ธนาคารศรีนคร ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารวิเทศสิน จะมีการเพิ่มทุนอีกครั้งในช่วงของการขายกิจการธนาคาร โดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูจะเป็นผู้เพิ่มทุนใหม่ให้

จะมีเพียงธนาคารกรุงเทพและกสิกรไทย นั้นยังไม่มีควมจำเป็นต้องเพิ่มทุนใหม่เพราะฐานะยังเดินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนด้วยการขายหน่วยลงทุนของกสิกรไทยถือว่าการเตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวของธนาคารกสิกรไทย

สำหรับบริษัทเงินทุนปรากฏว่า 90% ของบริษัทเงินทุนทั้งหมดต้องเซ็นเอ็มโอยูกับ ธปท. ว่า จะเพิ่มทุนภายในเดือนมิถุนายน เพื่อให้เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในระดับตามเกณฑ์ ธปท.

โดยส่วนมากเป็นการเพิ่มทุนด้วยตนเอง มีบางรายเท่านั้น ที่เข้าเพิ่มทุนชั้นที่ 1 ของรัฐบาล นอกจากนั้น ส่วนหนึ่งมีแผนที่จะควบรวมกิจการกันเพื่อตั้งเป็นแบงก์ใหม่ที่จำกัดธุรกรรม (Re-stic Bank) เช่น บริษัทเงินทุนชนชาติ บริษัทเงินทุนเอกชาติ เป็นต้น

ขู่ บังคับปล่อยสินเชื่อ 7%

นายกิตติ กล่าวต่อว่า ในบันทึกความเข้าใจที่ ธปท. และสถาบันการเงินต้องลงนามร่วมกันนั้น มีรายละเอียด 3 ข้อใหญ่ด้วยกันคือ 1. วิธีการเพิ่มทุนและวงเงินที่สถาบันการเงินต้องเพิ่มทุนโดยในเบื้องต้น วงเงินที่จะเพิ่มทุนในครั้งนั้นต้องเพียงพอต่อการกันสำรอง ณ งวดสิ้นเดือนมิ.ย. 42 และสามารถขยายสินเชื่อใหม่ 2. สถาบันการเงินจะต้อง เสนอแผน

การลดจำนวนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และแผนงานในการประนอมหนี้ และ 3. แผนการขยายสินเชื่อใหม่ให้รองรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2542

เขาเชื่อว่าสถาบันการเงินที่จำเป็นต้องลงนามในเอ็มโอยูส่วนใหญ่ จะส่งสัญญาคืนมายัง ธปท. ภายในวันที่ 15 ม.ค. น้อย่างไรก็ตาม หากสถาบันการเงินใดยังมีข้อขัดข้องหรือต้องการที่จะปรับแผนในส่วนใดก็ยังสามารถหารือกับ ธปท. ได้

ตามกำหนดเดิม การลงนามในเอ็มโอยูสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. นี้ และหลังจากได้รับสัญญาคืนครบ ธปท. จะเสนอเอ็มโอยูทั้งหมดไปยังนายธารินทร์ นิเมมานเหมินท์ รมว.คลังทันที เขาหมายถึงทางการและสถาบันการเงินยังมีเวลาถึงวันที่ 31 ม.ค. ไม่ใช่ 15 ม.ค. ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ ธปท. เปิดเผยต่อสื่อมวลชนไว้ว่าวันที่ 15 ม.ค. จะแล้วเสร็จ

นายกิตติ ยังสาธยายต่อไปว่า ในส่วนสถาบันการเงินที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มทุนทาง ธปท. ก็ให้ส่งแผนการลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แผนการประนอมหนี้ และแผนการปล่อยสินเชื่อใหม่มายัง ธปท.

หลังจากขอให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มการปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นจากครั้งแรกที่เสนอแผนต่ำกว่าเป้าของ ธปท. คือ 4-8% มาก ขณะนี้สามารถปรับเพิ่มการปล่อยสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น โดยสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์เฉลี่ยจะมีการเพิ่มสินเชื่อใหม่ในปี 2542 เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อเดิม 7% ทั้งหมดจะปล่อยกู้ไปยังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มซี) เพื่อช่วยเสริม